

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 11/6/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai & TKCN huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe phòng Nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kế hoạch phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2021; Dự thảo Quyết định về công tác trực Ban Chỉ huy và phân công các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách các xã, thị trấn; triển khai Chỉ thị của UBND huyện về công tác phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2021; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia hội nghị, đồng chí Sùng Lữ Páo - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kết luận như sau:

1. Về kết quả đạt được

Trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, các hiện tượng thiên tai như mưa đá, gió lốc, mưa lớn, sạt lở đất... đã xảy ra ở một số nơi trên địa bàn huyện, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Với sự chủ động, tích cực các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng tránh, ứng phó, kịp thời khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các ban, ngành, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN các cấp đã thực hiện tốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng; Thực hiện tốt công tác trực ban chỉ huy, công tác tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai theo quy định; Triển khai thực

hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của trung ương của tỉnh; kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; Thành lập các nhóm Zalo thông tin, tổng hợp kịp thời tình hình mưa lũ trên địa bàn trên nhóm để chỉ đạo khắc phục hậu quả; Tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND các xã, thị trấn cơ bản đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, kịp thời kiểm tra thực tế, thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Một số hạn chế

Công tác trực Ban chỉ huy trong thời gian cao điểm ở một số cơ sở có thời điểm chưa nghiêm túc; việc kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, việc tổ chức nạo vét rãnh thoát nước, các công trình giao thông, thủy lợi có thời điểm chưa kịp thời; công tác tuyên truyền tới nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, gia cố, chằng chống nhà cửa ứng phó với gió lốc chưa thường xuyên và kịp thời.

3. Một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn chế mức thấp nhất từ nay đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện, Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

3.1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Tam Đường về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện rà soát, tham mưu kiện toàn thành viên Ban chỉ huy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm biết về tình hình diễn biến khí hậu thời tiết, mưa lũ kịp thời phòng, chống, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo đúng tình hình, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả với mục tiêu giảm thiệt hại về người; bảo vệ tính mạng người dân đặt lên hàng đầu.

3.2. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo phân công nhiệm vụ phụ trách các xã, thị trấn chủ động, thường xuyên phối hợp với cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ phòng chống

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức xây dựng phương án năm 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, sẵn sàng triển khai phương án và bảo vệ cơ sở vật chất của ngành mình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo sự điều động của UBND huyện. Đề nghị các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

3.3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, để nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân; thông tin sớm tình hình diễn biến mưa lũ và hoạt động phòng tránh ở các địa phương, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

3.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Xây dựng điều chỉnh kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai năm 2021 sát với tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành trước ngày 18/6/2021.

Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy.

Tập trung chỉ đạo rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở đất, báo cáo UBND huyện có phương án di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện trước ngày 17/6/2021 (qua phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn).

Tổ chức chỉ đạo kiểm tra khơi thông dòng chảy, như: rãnh thoát nước, công trình giao thông, thủy lợi)...; phân công thành viên Ban chỉ huy tăng cường tuyên truyền tới nhân dân chằng chống nhà ở, tuyệt đối không để người dân vớt củi, bắt cá... khi có mưa to, nước lũ. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các bản để người dân biết, chủ động ứng phó. Tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng ở những nơi có nguy cơ sạt lở hoặc xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, san ủi đất gây cản trở dòng chảy.

Thực hiện tốt công tác thường trực 24/24, kể cả các ngày lễ, ngày nghỉ và chế độ thông tin báo cáo theo Công văn số 485/UBND-NN&PTNT ngày 29/4/2021 của UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi có tình huống xảy ra thiên tai, có ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và của nhân dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không cập nhật Báo cáo trên nhóm Zalo hoặc không Báo cáo hàng ngày thì tự chịu

trách nhiệm về các nội dung hỗ trợ của Nhà nước với nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

3.5. Khi xảy ra mưa lũ, thiên tai: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, chỉ đạo giải quyết hậu quả do thiên tai gây ra theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện để chỉ đạo và có biện pháp ứng phó với thiên tai.

3.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống thiên tai của đơn vị, địa phương về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN huyện theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lương Văn Lãng